



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

เรื่อง กำหนดการปิด - เปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง (กรณีพิเศษ)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ Omicron ที่มีการติดเชื้อง่ายและแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปิดอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองนำร่องในการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรการผ่อนคลายจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (ศบค.) ประกอบกับอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีการเดินทางมาจากนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาภายหลังจากช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากมีการเดินทางของผู้ปกครองหรือบุคคลในชุมชนซึ่งนักเรียนอาศัยอยู่เดินทางจากนอกพื้นที่ โดยอาจนำเชื้อมาแพร่ระบาดในครอบครัวหรือชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (On - site) ได้ ประกอบกับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรฐานที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ ๑ (๑.๓.๔) จึงให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๕ - ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ให้ ครู/ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล (Online/On hand/On air/On demand) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม โดยใช้แอปพลิเคชัน khunLook ในการติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย และรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ต้นสังกัดทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตั้งแต่วันที่ ๕-๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป และทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียน - ปิดเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายละม่อม เจียมผักแว่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง